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บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2556 
 

วัน เวลา และสถานที่ 
ประชุมเมื่อวนัท่ี 26 เมษายน 2556 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมมงคลสธีุ ออดิทอเรียม ชัน้ 4 บริษัท ซินเน็ค 

(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ เลขท่ี 433 ถนนสุคนธสวสัด์ิ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว
กรุงเทพมหานคร 10230 
 

เร่ิมการประชุม 
นายสุพนัธุ์ มงคลสุธี ประธานกรรมการ เป็นประธานท่ีประชุมฯ กล่าวต้อนรับผู้ เข้าร่วมประชุม และเร่ิม

จากการแนะน ากรรมการรวม 7 ท่านและผู้บริหารรวม 13 ท่าน ท่ีเข้าร่วมประชมุในครัง้นี ้ซึง่ประกอบด้วย 
กรรรมการผู้เข้าประชุม 
1. นายสพุนัธุ์  มงคลสธีุ ประธานกรรมการ 
2. นายวีระชยั ศรีขจร กรรมการ 
3. นายพฒิุพนัธ์ เตยะราชกลุ กรรมการ 
4. นายสมชยั อภิวฒันพร กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 

5. นายวิสสตุ เศรษฐบตุร กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

6. นางมาลีรัตน์ ปลืม้จิตรชม กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
7. นางรวิฐา  พงศ์นชิุต กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
 

ผู้บริหารของบริษัท 
1. นายสพุนัธุ์  มงคลสธีุ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
2. นายพฒิุพนัธ์ เตยะราชกลุ รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารอาวโุส สายงานอ านวยการ 
3. นางสาวสวุรรณี ลี่ รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร-ฝ่ายบริหารผลิตภณัฑ์และสื่อสารการตลาด 
4. นางสาวก่ิงแก้ว จทูะสมพากร  รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร-ฝ่ายโลจิสติกส์และสายการประกอบ 

5. นางสาวสพุร เลิศธีรปัญญาวงศ์ ผู้อ านวยการ – ฝ่ายบริหารงบประมาณ 

6. นายบญุชยั  เอกอภิสิทธ์ิ ผู้อ านวยการ – ฝ่ายขายกรุงเทพฯ 
7. นายประสิทธ์ิ ปานวิเชียร ผู้อ านวยการ – ฝ่ายขายภมูิภาค 

8. นางสาวหฤทยักาญจน์  พานสวุรรณ ผู้จดัการ – ฝ่ายบริหารลกูหนีแ้ละควบคมุสินเช่ือ 
9. นางสาวริสา พรภกัดีวฒันา ผู้จดัการ – ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
10. นางอมัราภรณ์ ไวยาวจัมยั  ผู้จดัการ – ฝ่ายบญัชี 
11. นายคมสนั ตนัติมรูธา ผู้จดัการ – ฝ่ายบริการลกูค้า 
12. นางสาวศศิวิมล ตุ้มท่าไม้ ผู้จดัการ – ฝ่ายทรัพยากรบคุคล 
13. นางสาวสธิุดา มงคลสธีุ ผู้จดัการ – ฝ่ายการเงิน และเลขานกุารบริษัท 
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ประธานฯ กล่าวเร่ิมการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2556 และได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่ามีผู้ ถือหุ้น
เข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง จ านวน 28 ราย และโดยการมอบฉนัทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชมุแทน จ านวน 59 ราย รวม
ทัง้สิน้ 87 ราย นบัจ านวนหุ้นได้ทัง้สิน้ 574,536,370 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 82.48 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่าย แล้ว 
696,592,550 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ต่อจากนัน้ประธานฯ ได้แจ้ง
หลกัเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนดงันี ้

1) การออกเสียงลงคะแนน โดยจะนับ 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง และผู้ ถือหุ้ น 1 ราย มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในแต่ละวาระว่า “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านัน้ จะ
แบ่งแยกจ านวนหุ้นเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงไมไ่ด้ ยกเว้นกรณีผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ลงทนุต่างประเทศ ท่ีแต่งตัง้
ให้คสัโตเดียนในประเทศไทย เป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น ในการนบัคะแนนจะถือมติเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมา
ประชมุ และออกเสียงลงคะแนน เว้นแตเ่ร่ืองท่ีกฎหมายก าหนดเป็นอย่างอ่ืน 

2) การลงคะแนนในแตล่ะวาระ ผู้ เข้าร่วมประชมุท่ี “เห็นด้วย” หรือ “ไมเ่ห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ใน
วาระใดๆ ให้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียง และมอบให้แก่เจ้าหน้าท่ีบริษัทฯ เพ่ือน าไปตรวจนับคะแนนเสียง
ตามจ านวนหุ้น 

ประธานฯ ได้แจ้งท่ีประชุมทราบเก่ียวกับการเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นต่างๆ 
จากนัน้จงึน าท่ีประชมุเข้าสูร่ะเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้
 
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2555 เม่ือวันที่ 20 เมษายน 

2555 
ประธานฯ ได้แจ้งให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2555 ซึ่ง

ประชมุเมื่อวนัท่ี 20 เมษายน 2555 ตามรายละเอียดในเอกสารซึง่ได้จดัส่งพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ ถือ
หุ้นทกุท่านแล้ว  

จากนัน้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงข้อคิดเห็น ซึ่งเมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใด
ซกัถามและแสดงข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม  ประธานฯ จงึขอให้ท่ีประชมุลงมติในวาระนี ้

มตทิี่ประชุม 
ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2555 ซึง่ประชุมเมื่อ

วนัท่ี 20 เมษายน 2555 ตามท่ีประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้า
ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยเห็นด้วย 574,574,558 เสียง, ไม่เห็นด้วย 0 เสียง, งดออกเสียง 
20,000 เสียง 
วาระที่ 2 พจิารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2555 

ประธานฯ ได้สรุปผลการด าเนินงานท่ีเกิดขึน้ในรอบปี 2555 เพ่ือท่ีประชุมพิจารณารับทราบ โดยมี
รายละเอียดตามท่ีปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปี 2555 ซึง่ได้จดัส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมใน
ครัง้นี ้โดยสรุปสาระส าคญัได้ดงันี ้
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    ผลการด าเนินงาน 
รายได้รวม          20,669.37  ล้านบาท 
อตัราเติบโตของรายได้รวม  1.98 % 
ก าไรสทุธิ                      364.87 ล้านบาท 
อตัราเติบโตของก าไรสทุธิ                   -3.21 %         
ฐานะการเงิน 
สินทรัพย์รวม               4,877.18 ล้านบาท 
หนีส้ินรวม   2,948.58  ล้านบาท                
สว่นของผู้ ถือหุ้น                                  1,928.60  ล้านบาท            
อตัราสว่นทางการเงินท่ีส าคญั 
อตัราก าไรขัน้ต้น                                       5.24 %    
อตัราสว่นก าไรสทุธิ                                   1.77 %    
อตัราสว่นผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น                  20.38 %   
อตัราสว่นสภาพคลอ่ง                                    1.60 เท่า   
อตัราสว่นหนีส้ินตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น                1.53 เท่า      
            
จากนัน้ ประธานฯ เสนอท่ีประชุมพิจารณาวาระต่อไป เน่ืองจากวาระท่ี 2 เป็นวาระเพ่ือทราบ ไม่มี

การลงคะแนนเสียง    
 
วาระที่ 3 พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิประจ าปี สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 

ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด  พ.ศ. 
2535 บริษัทฯ ได้จดัท างบการเงินประจ าปี ซึง่ประกอบด้วยงบดลุและงบก าไรขาดทุนสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 
2555 ท่ีผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว และเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาและอนุมตัิ โดยมี
รายละเอียดตามท่ีปรากฎอยู่ในรายงานประจ าปี 2555 ซึง่ได้จดัส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมใน
ครัง้นี ้ 

จากนัน้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงข้อคิดเห็น ซึ่งเมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใด
ซกัถามและแสดงข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม  ประธานฯ จงึขอให้ท่ีประชมุลงมติในวาระนี ้
 มตทิี่ประชุม 

ท่ีประชมุพิจารณาแล้วมีมติอนมุตัิงบดลุและงบก าไรขาดทนุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 ด้วยคะแนน
เสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยเห็นด้วย 
574,594,558 เสียง, ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง, งดออกเสียง 0 เสียง 
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วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นบริษัทฯ ส าหรับผลประกอบการปี 2555 
และการจัดสรรก าไรเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย ประจ าปี 2555 
ประธานฯ ได้แถลงให้ท่ีประชมุทราบวา่ ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 

115 ก าหนดห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไร ในกรณีท่ีบริษัทฯ ยงัมียอดขาดทุนสะสม
อยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งตามจ านวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน ตรงกับข้อบังคบัของบริษัท ข้อ 50 
และมาตรา 116 ก าหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรก าไรสทุธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 
ของก าไรสทุธิประจ าปี หกัด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 
10 ของทุนจดทะเบียน ตรงกบัข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 51 อนึ่ง บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นใน
อตัราไมน้่อยกวา่ร้อยละ 40 ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีและเงินส ารองตา่งๆ แล้ว  

ส าหรับผลประกอบการในปี 2555 บริษัทฯ มีก าไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการจ านวน 
361,606,444 บาท (สามร้อยหกสิบเอ็ดล้านหกแสนหกพันสี่ร้อยสี่สิบสี่บาทถ้วน) และมีก าไรสะสมท่ียังไม่ได้
จดัสรร จ านวน 729,779,732 บาท (เจ็ดร้อยย่ีสิบเก้าล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพนัเจ็ดร้อยสามสิบสองบาทถ้วน) 
โดยคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นอนุมตัิการจัดสรรก าไรจากผล
การด าเนินงานปี 2555 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ในรูปแบบการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด ในอตัราหุ้นละ 0.22 
บาท และการจ่ายหุ้นปันผลเป็นหุ้นสามญัของบริษัทฯ มลูค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในอตัรา 10 หุ้นเดิม ต่อ 1 
หุ้นใหม ่โดยในกรณีท่ีมีเศษต ่ากวา่ 10 หุ้น บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดแทนหุ้นปันผลในอตัราหุ้นละ 0.10 
บาท พร้อมทัง้จัดสรรก าไรสทุธิเพ่ือเป็นทุนส ารองตามกฎหมายประจ าปี 2555 เพ่ิมเป็นจ านวนเงิน 10,942,520 
บาท (สิบล้าน เก้าแสนสี่หมื่นสองพันห้าร้อยย่ีสิบบาทถ้วน) รวมเป็นทุนส ารองทางกฏหมายทัง้สิน้ 70,500,000 
บาท (เจ็ดสิบล้านห้าแสนบาทถ้วน) 

ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้ก าหนดให้ วนัท่ี 4 เมษายน 2556 เป็นวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล
ประจ างวดปี 2555 และวันท่ี 5 เมษายน 2556 เป็นวันรวบรวมรายช่ือส าหรับการรับเงินปันผลโดยวิธีปิดสมุด
ทะเบียนพักการโอนหุ้น ทัง้นีบ้ริษัทฯ ก าหนดให้ วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2556 เป็นวันจ่ายเงินปันผลประจ างวดปี 
2555 แก่ผู้ ถือหุ้น 

จากนัน้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงข้อคิดเห็น ซึง่มีผู้ ถือหุ้นสอบถามเร่ือง
การจ่ายเงินปันผลให้กบัผู้ ถือหุ้นบริษัทฯ ดงันี ้ 

นายนรุตม์ ทองสิมา – ผู้ถือหุ้น 
: สอบถามว่าท าไมบริษัทฯ จึงมีการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการในปี 2555 ในรูปแบบหุ้นปัน

 ผลเป็นหุ้นสามญัของบริษัทฯ ด้วย นอกเหนือจากการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด 
นายสุพันธ์ุ มงคลสุธี – ประธานกรรมการ 
: ชีแ้จงวา่เน่ืองจากปกติหุ้นของบริษัทฯ ไมค่อ่ยได้มีการเปิดขาย การจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นจะเป็นการ
เพ่ิมจ านวนหุ้นและเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นรายย่อยได้มีโอกาสในการถือหุ้นเพ่ิมมากขึน้ และมัน่ใจว่า
ผลประกอบการของบริษัทฯ ยงัคงเติบโตตอ่ไปได้อีก อีกทัง้การจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นยงัชว่ยเพ่ิม 
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มลูคา่หุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ อาจท าให้มีนกัลงทุนต่างประเทศเข้ามาลงทุน ซึง่จะช่วย
ให้บริษัทฯ มัน่คงย่ิงขึน้ 

 เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดซกัถามและแสดงข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม  ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมลงมติใน
วาระนี ้

มตทิี่ประชุม 
ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมตัิการจดัสรรก าไรสุทธิเป็นเงินปันผล และทุนส ารองตามกฎหมาย

ประจ าปี 2555 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน โดยเห็นด้วย 574,583,558 เสียง, ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง, งดออกเสียง 11,000 เสียง 
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทฯ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิเร่ืองทุนจด

ทะเบียนบริษัทฯ 
ประธานฯ ได้แถลงให้ท่ีประชุมทราบว่า บริษัทฯ มีความประสงค์ท่ีจะเพ่ิมทุนจดทะเบียนอีกจ านวน 

95,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 705,000,000 บาท เป็น 800,000,000 บาท โดยการออกหุ้น
สามญัเพ่ิมทุนจ านวนไม่เกิน 95,000,000 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพ่ือรองรับการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้น
สามญัใหม่ของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ และเน่ืองจากจ านวนทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อยู่ในหนงัสือ
บริคณห์ ข้อ 4 จงึเสนอให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิให้สอดคล้องกบัทนุ
ท่ีเพ่ิมด้วย ดงันี ้ทุนจดทะเบียนจ านวน 800,000,000 บาทถ้วน แบ่งออกเป็น 800,000,000 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 1 
บาท โดยแยกออกเป็นหุ้นสามญั 800,000,000 หุ้น 

จากนัน้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นซกัถามและแสดงข้อคิดเห็น ซึง่มีผู้ ถือหุ้นสอบถามเร่ือง
การเพ่ิมทนุจดทะเบียนบริษัทฯ ดงันี ้

นายนรุตม์ ทองสิมา – ผู้ถือหุ้น 
: ตามท่ีหุ้นปันผลท่ีบริษัทฯ จะจ่ายจากผลประกอบการในปี 2555 อยู่ท่ีจ านวน 70.5 ล้านหุ้น การ
เพ่ิมทุนจดทะเบียนอีกจ านวน 95 ล้านหุ้ น จะมีหุ้ นท่ีเป็นส่วนต่าง 24.5 ล้านหุ้น จึงสอบถามว่า             
บริษัทฯ มีแผนจะด าเนินการอย่างไรกบัหุ้นท่ีเป็นสว่นตา่งนี ้ 
นายสุพันธ์ุ มงคลสุธี – ประธานกรรมการ 
: แจงวา่แม้วา่ตอนนีย้งัไม่มีแผนว่าจะน าหุ้นส่วนต่างจ านวน 24.5 ล้านหุ้น ไปท าโครงการอะไร แต่ก็
จะไมท่ ากิจการใดท่ีท าให้เสียผลประโยชน์แก่ผู้ ถือหุ้นบริษัทฯ อย่างแน่นอน 

 เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้ นท่านใดซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม  ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมลงมติใน
วาระนี 

มตทิี่ประชุม 
ท่ีประชมุพิจารณาแล้วมีมติอนุมตัิการเพ่ิมทุนจดทะเบียนบริษัทฯ และแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิเร่ืองทุน

จดทะเบียนบริษัท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน โดยเห็นด้วย 574,496,558 เสียง, ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง, งดออกเสียง 98,000 เสียง 
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วาระที่ 6    พิจารณาอนุมัตกิารแต่งตัง้กรรมการบริษัท ที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระให้กลับมาด ารงต าแหน่ง
อีกหน่ึงวาระ ประจ าปี 2556 
ประธานฯ ได้แถลงให้ท่ีประชมุทราบวา่ ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 18 ก าหนดไว้ว่าในการประชมุผู้ ถือ

หุ้นสามญัประจ าปีทกุครัง้ กรรมการต้องออกจากต าแหน่งอยา่งน้อยหนึ่งในสามโดยอตัรา ถ้าจ านวนกรรมการท่ีจะแบ่ง
ออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ท่ีสดุกบัหนึ่งในสาม กรรมการท่ีต้องออกจากต าแหน่งในปีแรก 
และปีท่ีสองภายหลงัการจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้จบัสลากกนัว่าผู้ ใดจะออกส่วนปีหลงัๆ ต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยู่ใน
ต าแหน่งนานท่ีสดุนัน้เป็นผู้ออกจากต าแหน่ง โดยในปีนีมี้กรรมการท่ีจะต้องพ้นจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 4 ท่าน 
ได้แก่ 

1) นายวิสสตุ เศรษฐบตุร 
2) นายต ู ช ู  เฉวียน 
3) นายเวย่ ฮยุ 
4) นางรวิฐา พงศ์นชุิต 
จากนัน้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงข้อคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดซกัถาม

และแสดงข้อคิดเห็น ประธานฯ จงึขอให้ท่ีประชมุลงมติเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคลดงันี ้
6.1) นายวิสสุต เศรษฐบุตร 
มตทิี่ประชุม 
ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเลือกตัง้นายนายวิสสุต เศรษฐบุตร กลับเข้าด ารงต าแหน่งของ

กรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้ นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน โดยเห็นด้วย 574,524,558 เสียง, ไม่เห็นด้วย 0 เสียง, งดออกเสียง 70,000 เสียง 

6.2) นายต ูชู เฉวียน  
มตทิี่ประชุม 
ท่ีประชมุพิจารณาแล้วมีมติอนมุติัเลือกตัง้นายต ู ช ู เฉวียน กลบัเข้าด ารงต าแหน่งของกรรมการอีกวาระ

หนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
โดยเห็นด้วย 574,529,558 เสียง, ไม่เห็นด้วย 0 เสียง, งดออกเสียง 70,000 เสียง 

6.3) นายเว่ย ฮุย 
มตทิี่ประชุม 
ท่ีประชมุพิจารณาแล้วมีมติอนมุติัเลือกตัง้นายเวย่ ฮยุ กลบัเข้าด ารงต าแหน่งของกรรมการอีกวาระหนึ่ง 

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยเห็น
ด้วย 574,524,958 เสียง, ไม่เห็นด้วย 0 เสียง, งดออกเสียง 74,600 เสียง 

6.4) นางรวิฐา พงศ์นุชิต 
มตทิี่ประชุม 
ท่ีประชมุพิจารณาแล้วมีมติอนุมติัเลือกตัง้ นางรวิฐา พงศ์นุชิต กลบัเข้าด ารงต าแหน่งของกรรมการอีก

วาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้ นท่ีเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน โดยเห็นด้วย 574,529,558 เสียง, ไม่เห็นด้วย 0 เสียง, งดออกเสียง 70,000 เสียง 
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วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติเพิ่มจ านวนกรรมการบริษัท จากเดิม 12 ท่านเป็น 13 ท่าน เพื่อรองรับการ
เตบิโตของธุรกจิ 
ประธานฯ ได้แถลงให้ท่ีประชุมทราบว่า บริษัทฯ มีความประสงค์จะเพ่ิมจ านวนกรรมการบริษัท เพ่ือ

รองรับการเติบโตของธุรกิจ จากเดิม 12 ท่านเป็น 13 ท่าน โดยการเพ่ิมจ านวนกรรมการเป็นการเพ่ิมกรรมการใหม่
จากจ านวนกรรมการท่ีมีอยู่เดิม ซึง่ไม่มีระบุในข้อบงัคบับริษัทฯ และเพ่ือความโปร่งใสตามหลกัธรรมาภิบาลเร่ือง
การเปิดเผยข้อมลู บริษัทฯ จงึเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิ 

จากนัน้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงข้อคิดเห็น ซึ่งเมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใด
ซกัถามและแสดงข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม  ประธานฯ จงึขอให้ท่ีประชมุลงมติในวาระนี ้

มตทิี่ประชุม 
ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมตัิเพ่ิมจ านวนกรรมการบริษัทฯ จากเดิม 12 ท่านเป็น 13 ท่าน เพ่ือ

รองรับการเติบโตของธุรกิจ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยเห็นด้วย 574,562,458 เสียง, ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง, งดออกเสียง 37,000 เสียง 
 
วาระที่ 8 พจิารณาอนุมัตกิารแต่งตัง้กรรมการบริษัท เพิ่มจ านวน 1 ท่าน 

ประธานฯ ได้แถลงให้ท่ีประชุมทราบว่า ท่ีประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนของ
บริษัทฯ ครัง้ท่ี 1/2556 เมื่อวนัท่ี 11 กุมภาพนัธ์ 2556 ได้คดัสรรผู้ ท่ีมีคณุสมบตัิและคณุวฒิุเหมาะสมกบัการด ารง
ต าแหน่งกรรมการซึง่มีถ่ินท่ีอยู่ในราชอาณาจกัรไทย และมีมติเสนอช่ือ นายอภิศกัด์ิ ตนัติวรวงศ์ ซึง่มีประสบการณ์
การท างานในต าแหน่งท่ีส าคญัยาวนาน และได้รับการยอมรับในวงกว้างในแวดวงการเงินและการธนาคาร และใน
ปัจจุบันด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทเอกชนซึ่งมิได้ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการ
แข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ แต่อย่างใด ให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ท่ี 1/2556 เมื่อวันท่ี 27 
กุมภาพันธ์ 2556 พิจารณาอนุมติัเสนอช่ือนายอภิศกัด์ิ ตนัติวรวงศ์ ให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมติั
แต่งตัง้เป็นกรรมการใหม่เพ่ิมเติมเพ่ือรองรับการเติบโตของธุรกิจ ในต าแหน่งกรรมการ และกรรมการอิสระของ
บริษัทฯ  โดยให้มีผลตัง้แตว่นัท่ีท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิเป็นต้นไป ซึง่ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมตัิ
เสนอช่ือนายอภิศกัด์ิ ตนัติวรวงศ์ ให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมติัแต่งตัง้ฯ ตามท่ีประชุมคณะกรรมการ
สรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนของบริษัทฯ เสนอ 

จากนัน้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงข้อคิดเห็น ซึ่งเมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใด
ซกัถามและแสดงข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม ประธานฯ จงึขอให้ท่ีประชมุลงมติในวาระนี ้

มตทิี่ประชุม 
ท่ีประชมุพิจารณาแล้วมีมติอนมุตัิแตง่ตัง้ นายอภิศกัด์ิ ตนัติวรวงศ์ เป็นกรรมการบริษัทฯ เพ่ิมจ านวน 

1 ท่าน ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้ นท่ีเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน โดยเห็นด้วย 574,528,558 เสียง, ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง, งดออกเสียง 73,000 เสียง 
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วาระที่ 9      พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนปี 2556 ส าหรับกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการชุดย่อย 
ประธานฯ ได้แถลงให้ท่ีประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 กรรมการมีสิทธิได้รับ

คา่ตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวลั เบีย้ประชมุ บ าเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื่น 
ตามข้อบังคับหรือตามท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นจะพิจารณา ซึ่งอาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอน หรือวางเป็น
หลกัเกณฑ์ และก าหนดไว้เป็นคราวๆ ไปหรือจะให้มีผลตลอดไปจนกวา่จะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้  

โดยในปี 2555 บริษัทฯ ได้ก าหนดค่าตอบแทนรวมส าหรับกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการชุดย่อย ไม่เกิน 2,500,000 บาท และในปี 2556 บริษัทฯ ได้ก าหนดค่าตอบแทนรวมส าหรับกรรมการ
บริษัทฯ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการชดุย่อย ไมเ่กิน 3,500,000 บาท ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้
 

ค่าตอบแทนกรรมการแยกตามรายคณะ ต าแหน่ง 
2556 (ปีที่เสนอ) 

บาท 
2555 
บาท 

1.1 คณะกรรมการบริษัท ประธาน 30,000 30,000 
 กรรมการ 20,000 20,000 
1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ ประธาน 20,000 20,000 
 กรรมการ 18,000 18,000 
1.3 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน ประธาน 18,000 18,000 
 กรรมการ 18,000 18,000 
1.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน ประธาน 18,000 18,000 
 กรรมการ 18,000 18,000 
1.5 คณะกรมการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบตัิการ ประธาน 18,000 - 
 กรรมการ 18,000 - 
1.6 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านกฎหมาย ประธาน 18,000 18,000 
 กรรมการ 15,000 18,000 
1.7 คณะกรรมการธรรมาภิบาล ประธาน 18,000 18,000 
 กรรมการ 18,000 18,000 

ค่าตอบแทนรวมกรรมการบริษัท 
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการคณะชุดย่อย 

ไมเ่กิน  
3,500,000 

ไมเ่กิน  
2,500,000 

   หมายเหต ุ: กรรมการของคณะชดุย่อย (ข้อ 1.3-1.7) ท่ีเป็นผู้บริหารจะไมไ่ด้รับเบีย้ประชมุจากการเข้าร่วมประชมุ 
จากนัน้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงข้อคิดเห็น ซึ่งเมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใด

ซกัถามและแสดงข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม ประธานฯ จงึขอให้ท่ีประชมุลงมติในวาระนี ้
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มตทิี่ประชุม 
ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมตัิค่าตอบแทนส าหรับกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ

ชุดย่อยของบริษัทส าหรับปี 2556 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ี
เข้าร่วมประชมุ โดยเห็นด้วย 574,527,558 เสียง, ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง, งดออกเสียง 73,000 เสียง 

 

วาระที่ 10 พจิารณาอนุมัตแิต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2556 
ประธานฯ ได้แถลงให้ท่ีประชมุทราบวา่ ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 

120 ก าหนดให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตัง้และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ทุกปี ในการ
แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีจะแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีคนเดิมอีกก็ได้ และตรงกบัข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 61 ก าหนดว่า ผู้สอบ
บญัชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ด ารงต าแหน่งหน้าท่ีใดๆ ของบริษัทฯ และเพ่ือให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 ข้างต้น โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมตัิให้แต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีจากบริษัท         
เคพีเอม็จี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2556 ดงัมีรายนาม ดงัตอ่ไปนี ้

1) นายเจริญ ผู้สมัฤทธ์ิเลิศ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 4068 
2) นายบญุญฤทธ์ิ ถนอมเจริญ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 7900 
3) นางสาวนิตยา  เชษฐโชติรส  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 4439 
โดยท่ีผู้สอบบญัชีดงักลา่ว ได้รับอนญุาตให้ตรวจสอบบญัชีของบริษัทฯ และแสดงความเห็นเก่ียวกบั

งบการเงินประจ าปีของบริษัทฯ หากผู้สอบบญัชีรับอนุญาตดงักล่าวไม่สามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้  บริษัท เคพีเอ็มจี 
ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากดั สามารถจดัหาผู้สอบบญัชีรับอนุญาตรายอื่นจากบริษัท เคพีเอ็มจี  ภูมิไชย สอบบญัชี 
จ ากดั เพ่ือท าหน้าท่ีดงักลา่วได้ และเห็นควรให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชี
ประจ าปี 2556 โดยให้ผู้สอบบัญชีได้รับค่าตอบแทนในการสอบบัญชีจากบริษัทฯ เป็นจ านวนเงินรวม 933,000 
บาท เพ่ิมขึน้ 63,000 บาท จากค่าตอบแทนปี 2555 คิดเป็น 7.24% ทัง้นีผู้้สอบบญัชีดงักล่าวไม่มีความสมัพนัธ์
หรือมีสว่นได้สว่นเสียกบับริษัทฯ และบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่ว 

จากนัน้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงข้อคิดเห็น ซึง่มีผู้ ถือหุ้นสอบถามเร่ือง
การก าหนดคา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชีบริษัทฯ ประจ าปี 2556 ดงันี ้

นายไววิทย์ พูนจริะเดชมา – ผู้ถือหุ้น 
: ขอให้บริษัทฯ ช่วยชีแ้จงว่า ค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชีบริษัทฯ ประจ าปี 2556 ท่ีเพ่ิมขึน้ในอตัรา              

         7.24% มีสาเหตจุากอะไร และเป็นการเพ่ิมขึน้มากกวา่อตัราเงินเฟ้อหรือไม่ 
นายสุพันธ์ุ มงคลสุธี – ประธานกรรมการ 
: ชีแ้จงว่าค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชีประจ าปี 2556 ท่ีบริษัทฯ เสนอท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้ นอนุมตัิ
อยู่ในอตัราท่ีเหมาะสม ด้วยอตัราเงินเฟ้ออาจไม่สูงมากนักแต่อตัราค่าตอบแทนหรือค่าแรงในการ
ท างานได้เพ่ิมขึน้มาก อีกทัง้ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีท่ีเสนอท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นอนุมตัินัน้ ยงัได้
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ผ่านการต่อรองจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว จึงขอให้ประธานกรรมการตรวจสอบแจงเร่ือง
คา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีฯ เพ่ิมเติม 
นายสมชัย อภวัิฒนพร – กรรมการอสิระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
: ชีแ้จงว่าทางบริษัทผู้ สอบบัญชีได้ขอเพ่ิมค่าตอบแทนของผู้ สอบบัญชีตัง้แต่ปี 2555 แต่ทาง
คณะกรรมการตรวจสอบไม่ได้อนุมตัิให้เพ่ิมในปีท่ีผ่านมา และในปี 2556 ทางบริษัทผู้สอบบญัชีได้
เสนออนมุตัิเพ่ิมคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีอีก ทางคณะกรรมการตรวจสอบจึงได้ต่อรองราคาจากตอน
แรกท่ีเสนอมาสงูกว่านี ้จนได้ราคาท่ีระบุไว้ในการเสนอท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นอนุมตัิ ซึ่งถือว่าเป็น
อตัราคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีท่ีเหมาะสมและถกูมากเม่ือเทียบกบัคา่สอบบญัชีบริษัทขนาดเดียวกนั 
มตทิี่ประชุม 
ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมตัิการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทน ประจ าปี 2556 ด้วย

คะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยเห็น
ด้วย 574,531,558 เสียง, ไมเ่ห็นด้วย 11,000 เสียง, งดออกเสียง 58,000 เสียง 
 

วาระที่ 11    พจิารณาเร่ืองอื่นๆ 
ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมเสนอเร่ืองอื่นๆ เพ่ือการพิจารณา รวมทัง้สามารถซกัถามและ

แสดงข้อคิดเห็นในวาระท่ีผ่านมา หรือเก่ียวกบัเร่ืองอื่นๆ เพ่ิมเติม โดยสรุปได้ดงันี ้
นายวุฒชิัย พีรพัฒนภูมิ – ผู้ถือหุ้น 
: สอบถามในประเดน็ดงัตอ่ไปนี ้
1) สอบถามบริษัทฯ ว่าภาพรวมตลาดสินค้าไอทีระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายนของปี 

2556 เป็นอย่างไรเมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี 2555 และบริษัทฯ คาดการณ์ว่าอีก 8 เดือนท่ี
เหลือของปี 2556 สภาพตลาดสินค้าไอทีจะเป็นอย่างไรบ้าง 

2) ในปี 2556 สินค้าสมาร์ทโฟนท่ีบริษัทฯ จดัจ าหน่ายจะมีแบรนด์ใหมเ่ข้ามาไหม 
3) ในปี 2556 ผู้บริหารบริษัทฯ มีการตัง้เป้าการเติบโตของยอดขายและก าไรไว้ท่ีระดบัใด 
นายสุพันธ์ุ มงคลสุธี – ประธานกรรมการ 
: ชีแ้จงข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้นข้างต้น ดงันี ้
1) ในไตรมาสแรกของปี 2556 ตลาดสินค้าไอทีถือว่าไม่ค่อยดีเท่าท่ีควร โดยเฉพาะสินค้าโน้ตบุ๊ค 

แต่สินค้าสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตมีการเติบโตดีมาก จึงได้รับผลกระทบไม่เยอะ และคาดว่า
ตลาดสินค้าไอทีน่าจะท าก าไรได้ดีขึน้ในไตรมาส 2 และไตรมาส 3 ของปีนี ้โดยเฉพาะจากลกูค้า
กลุ่มภาครัฐเพราะเศรษฐกิจจะโตจากการลงทุนจ านวนมากของรัฐ ในส่วนลกูค้ากลุ่มปลีกจะมี
สินค้าท่ีรองรับระบบปฏิบัติการ Windows 8 ทยอยเข้าตลาดมาเร่ือยๆ และจากการประเมิน
ตลาดแบบหดตัวของผู้ ผลิตสินค้าไอทีจะท าให้สินค้าไม่ออกมาล้นตลาด ก าไรสุทธิต่อหน่วย
สินค้าจะมีเพ่ิมขึน้ เพราะแบรนด์ต่างๆ ผลิตสินค้าออกมาไม่มากเหมือนปีท่ีแล้ว ท าให้ความ
ต้องการสินค้าไอทีมีมากกวา่จ านวนสินค้า จงึคาดวา่สินค้าไอทีจะสามารถท าก าไรได้มากในปีนี ้
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2) สินค้าสมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ท่ีบริษัทฯ จัดจ าหน่ายมีหลากหลายแบรนด์                 
และในปี 2556 มีโอกาสท่ีจะมีแบรนด์ใหมเ่พ่ิมขึน้ อาทิ แบรนด์ฮวัเวย่ (Huawei) ซึง่บริษัทฯ ได้เร่ิม 
น าเข้ามาจ าหน่ายแล้ว แบรนด์ฮัวเว่ยถือว่าเป็นแบรนด์ใหญ่ในต่างประเทศ รองรับตลาดล่าง   
แตอ่าจยงัไมค่อ่ยเป็นท่ีรู้จกัของตลาดในไทย  

3) ในช่วงไตรมาส 2 ของปีนี ้บริษัทฯ มีแผนเน้นการลงทุนในตลาดประเทศเพ่ือนบ้านมากขึน้ 
รายได้จากตลาดประเทศเพ่ือนบ้านในปีนีน้่าจะอยู่ท่ี 100 ล้านบาท และคาดว่าจะไต่ระดบัไปถึง 
1,000 ล้านบาทภายในระยะเวลา 3 ปี ทัง้นี ้ในส่วนของยอดขายในปีนีข้องบริษัทฯ อาจได้ไม่ถึง
เป้าท่ีตัง้ไว้ แตม่ัน่ใจวา่ก าไรขัน้ต้นจะได้ไมต่ ่ากวา่ 20%   

ผู้ถือหุ้นแจ้งช่ือ-นามสกุล ไม่ชัดเจน 
: สอบถามถึงเหตผุลของบริษัทฯ ในการประกาศเก็บค่าบริการจากลกูค้าท่ีส่งซ่อมสินค้าฮาร์ดดิสก์ 
ด้วยอตัรา 300 บาทตอ่หนึง่หน่วยสินค้า 
นายสุพันธ์ุ มงคลสุธี – ประธานกรรมการ 
: ชีแ้จงว่าต้นทุนการบริการต่อปีอยู่ท่ีประมาณ 50 กว่าล้านบาท ซึง่การบริการสินค้าฮาร์ดดิสก์อยู่ท่ี
40% แตเ่น่ืองจากบริษัทผู้ผลิตฮาร์ดดิสก์ไมไ่ด้ให้คา่บริหารจดัการแก่ตวัแทนจดัจ าหน่าย บริษัทฯจงึมี
ความจ าเป็นต้องเก็บค่าบริการ 300 บาทนีจ้ากลูกค้า แต่บริษัทฯ ก็ไม่เรียกเก็บค่าบริการในปีแรก                  
จะเรียกเก็บในปีท่ี 2 ของการรับประกันเป็นต้นไป ซึ่งจะเร่ิมมีผลตัง้แต่วันท่ี 1 พ.ค. 2556                              
ทัง้นีท้างบริษัทฯ เองก็มีความพยายามขอความร่วมมือจากทางผู้ผลิตให้ช่วยสนบัสนุนค่าใช้จ่ายใน
สว่นนี ้และหากทางผู้ผลิตตกลง บริษัทฯ ก็จะลดคา่บริการหรืออาจจะไมเ่รียกเก็บคา่บริการเลยก็ได้ 
นายไววิทย์ พูนจริะเดชมา – ผู้ถือหุ้น 
: สอบถามในประเดน็ดงัตอ่ไปนี ้
1) สอบถามวา่หากบริษัทฯ ไมเ่รียกเก็บคา่บริการจากลกูค้า แตใ่ช้วิธีการบวกคา่บริหารจดัการลงไป

ในคา่สินค้า เพ่ิมขึน้ท่ี 50 – 100 บาทตอ่หน่วยสินค้า จะสามารถท าได้หรือไม่  
2) ยอดขายของสินค้าสมาร์ทโฟนคิดเป็นร้อยละเท่าใดของรายได้ทัง้หมดของบริษัทฯ  
นายสุพันธ์ุ มงคลสุธี – ประธานกรรมการ 
: ชีแ้จงข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้นข้างต้น ดงันี ้
1) การบวกค่าบริหารจดัการในค่าสินค้าจะท าให้เสียกลไกตลาด เน่ืองจากคู่แข่งทางการตลาดมี

การตัง้ราคาสินค้าท่ีใกล้เคียงกนั จะท าให้บริษัทฯ แข่งขนัเร่ืองราคาสินค้าล าบาก 
2) ยอดขายสินค้าสมาร์ทโฟนคิดเป็น 15 – 20% โดยประมาณของรายได้ทัง้หมดของบริษัทฯ 
นายดนัย ตันตศิิริวัฒน์ – ผู้ถือหุ้น 
: สอบถามในประเดน็ดงัตอ่ไปนี ้
1) สอบถามเร่ืองงบการเงินของไตรมาส 3 และไตรมาส 4 ในปี 2555 ท่ีมีหนีค้้างช าระเกินมา 6 - 12 

เดือน จ านวน 150 ล้านบาท ดงันัน้ ในไตรมาส 1 ปี 2556 จะต้องตัง้ส ารองหนี ้100% หรือไม ่ 
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2) อะไรคือสาเหตท่ีุท าให้ผู้บริหารบริษัทฯ มัน่ใจวา่ก าไรขัน้ต้นในปีนีจ้ะเติบโตได้ถงึ 20% 
นายสุพันธ์ุ มงคลสุธี – ประธานกรรมการ 
: ชีแ้จงข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้นข้างต้น ดงันี ้
1) หนีนี้ย้ังไม่ได้เป็นศูนย์ แต่เป็นโครงการท่ีท าร่วมกับภาครัฐ ซึ่งท าจบแล้ว และรออนุมัติการ

จ่ายเงินตามกลไกของภาครัฐอยู่ 
2) ประเดน็แรกคาดว่าบริษัทฯ น่าจะบริหารก าไรขัน้ต้นได้ดีขึน้ ประเด็นท่ีสองค่าใช้จ่ายหรือต้นทุน

ทางเงินของบริษัทฯ น่าจะดีขึน้ โดยการลดอัตราดอกเบีย้ลงได้ และสามารถดูแลอัตรา
แลกเปลี่ยนได้ดีขึน้ 

นายไววิทย์ พูนจริะเดชมา – ผู้ถือหุ้น 
: สอบถามเร่ืองการลงทุนว่าจะมีการลงทุนท่ีประเทศอื่น อย่างเช่น มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ 
นอกเหนือจากประเทศพมา่ ลาว กมัพชูา หรือไม ่  
นายสุพันธ์ุ มงคลสุธี – ประธานกรรมการ 
: แจงวา่การเป็นบริษัทตวัแทนจดัจ าหน่ายในประเทศท่ีเจริญแล้ว บริษัทฯ จะแข่งขนัไม่ทนับริษัทอื่นๆ 
ท่ีเป็นตัวแทนจัดจ าหน่ายรายใหญ่ในประเทศนัน้อยู่แล้ว แต่ในประเทศพม่า ลาว กัมพูชา ยังคงมี
โอกาสในการท าตลาดอยู่มาก 
นายกติตโิชค สุพัฒนกจิกุล – ผู้รับมอบฉันทะผู้ถือหุ้น 
: สอบถามวา่บริษัทฯ มีโอกาสที่จะได้เป็นตวัแทนจ าหน่ายสินค้าแท็บเล็ตของ Microsoft รุ่น Surface 
หรือไม ่ 
นายสุพันธ์ุ มงคลสุธี – ประธานกรรมการ 
: แจ้งว่าแท็บเล็ตรุ่น Surface ของ Microsoft ได้เปิดตวัแล้วในประเทศอเมริกา และประเทศจีน ซึง่
คาดว่า Microsoft น่าจะเปิดตวัสินค้าในเมืองไทยด้วย ซึง่หากเป็นเช่นนัน้ บริษัทฯ ก็ได้สิทธิการเป็น
ตวัแทนจ าหน่ายอย่างแน่นอน เพราะบริษัทฯ เป็นตวัแทนจ าหน่ายของ Microsoft อยู่แล้ว ซึง่คาดว่า
แท็บเลต็รุ่นนีน้่าจะเข้ามาในไตรมาส 2 หรือไตรมาส 3 ของปีนี ้
นายดนัย ตันตศิิริวัฒน์ – ผู้ถือหุ้น 
: สอบถามวา่บริษัทฯ ได้สง่สินค้าให้บริษัทฮาร์ดแวร์เฮ้าส์ฯ (Hardware House) จ าหน่ายด้วยหรือไม ่
หากใช่ บริษัทฮาร์ดแวร์เฮ้าส์ฯ มีหนีท่ี้ค้างช าระกบับริษัทฯ จ านวนมากน้อยเพียงใด 
นายสุพันธ์ุ มงคลสุธี – ประธานกรรมการ 
: ชีแ้จงว่าบริษัทฮาร์ดแวร์เฮ้าส์ฯ มีหนีค้้างช าระกบับริษัทฯ ประมาณ 7 ล้านกว่าบาทเท่านัน้ และได้
ตัง้ส ารองหนีแ้ล้วในอตัรา 100% ในปัจจุบนัมีการค้าขายกบับริษัทฮาร์ดแวร์เฮ้าส์ฯ อยู่บ้าง แต่ต้อง
เป็นการช าระคา่สินค้าด้วยเงินสดเท่านัน้ 
นายนรุตม์ ทองสิมา – ผู้ถือหุ้น 
: สอบถามวา่บริษัทฯ จะสามารถท าให้ Service Center เป็น Profit Center ได้อย่างไร   
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นายสุพันธ์ุ มงคลสุธี – ประธานกรรมการ 
: ชีแ้จงว่าส่วนหนึ่งจะมาจากการเก็บค่าบริการฮาร์ดดิสก์ 300 บาท และได้เชิญคณุพุฒิพันธ์ รอง
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารอาวโุส สายงานอ านวยการ ซึง่ดแูลเร่ืองการบริหารจดัการด้านการบริการ
ลกูค้าของบริษัทฯ โดยตรงชีแ้จงเพ่ิมเติม 
นายพุฒพิันธ์ เตยะราชกุล – กรรมการ 
: ชีแ้จงเพ่ิมเติมว่าตัง้แต่บริษัทฯ ท าธุรกิจมา  ได้ใช้ความแข็งแกร่งของการบริการลกูค้าเป็นแม่เหล็ก
ดงึดดูสิทธิในการเป็นตวัแทนจ าหน่ายสินค้า และบริษัทฯ สามารถท าตรงจดุนีไ้ด้คอ่นข้างดี แตใ่นทาง
กลบักนั การบริการก็เป็นต้นทนุของบริษัทฯ ท่ีคอ่นข้างสงู เน่ืองด้วยมีการบริหารจดัการอย่างใกล้ชิด 
มีตวัวดักระบวนการในการท างานแตล่ะขัน้ตอน ซึง่ต้นทุนในการท างานของส่วนบริการรวมถึงสินค้า
ท่ีหมดประกันแล้ว และสินค้าท่ีเสียหายแต่ยังอยู่ในประกัน อยู่ท่ีประมาณ 0.30% ของยอดขาย              
เช่ือได้ว่าถ้ารายได้จากส่วนของฮาร์ดดิสก์เร่ิมเข้ามา ซึ่งต่อปีมีการซ่อมสินค้าฮาร์ดดิสก์ ประมาณ 
100,000 ตวั ถ้าเก็บคา่บริการฮาร์ดดิสก์ 300 บาท ก็เท่ากบั 30,000,000 บาท ต่อปี เช่ือว่าภายในปี
นีต้้นทนุในการจดัการด้านบริการจะลดลงจาก 0.30% เป็น 0.15% บริษัทฯ จะมีทีมงานฝ่ายบริการ
100 กว่าท่าน และศนูย์บริการอีก 20 กว่าแห่ง ท าให้เช่ือว่าจุดแข็งต่างๆ เหล่านีจ้ะกระจายเข้าไปสู่
สินค้าสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต และในอนาคตจะสามารถเปลี่ยนจาก Cost Center มาเป็น Profit 
Center ได้ในท่ีสดุ 
ค าถามผู้ถือหุ้นจากทางบ้าน 
: สอบถามบริษัทฯ วา่สินค้าแบรนด์ใดสามารถท ารายได้ให้กบับริษัทฯ ได้มากท่ีสดุ  
นายสุพันธ์ุ มงคลสุธี – ประธานกรรมการ 
: ชีแ้จงว่าแบรนด์ HP คือแบรนด์ท่ีท ารายได้ได้สงูสดุให้กบับริษัทฯ เน่ืองจากเป็นแบรนด์ท่ีท าสินค้า
ทกุประเภท และบริษัทฯ เองก็เป็นตวัแทนจดัจ าหน่ายสินค้าทกุประเภท ของ HP 

 

 เม่ือไมม่ีผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองอื่นๆ เพ่ือการพิจารณา หรือสอบถามเพ่ิมเติม ประธานฯ จงึกลา่วขอบคณุ 
 ผู้ เข้าร่วมประชมุ และปิดประชมุเวลา 12.00 น. 

 
(ลงช่ือ)  

 

(นายสพุนัธุ์  มงคลสธีุ) 
ประธานกรรมการ 

ประธานท่ีประชมุฯ 

 

 
 

 (นางสาวสธิุดา มงคลสธีุ) 
เลขานกุารบริษัท 
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